

ด่วนที่สุด

ที่ ศธ ๐๗๐๓๘/๐๗๕๗



สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี
เลขที่ ๙๗/๓๒ หมู่ ๑ ถนนพระยาสุรศักดิ์
ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
๒๐๐๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การเสวนาวิชาการ “เหลื่อมล้ำ สู่ เสมอภาค: ความพิเศษของ กลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ไม่ถูกละเลย”
(กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ)

เรียน ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านบึง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ด่วนที่สุด ที่ ๐๓๐๕/ว ๓๓๖๔๑
ลงวันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำโครงการยกระดับ คุณภาพ การจัดการศึกษาสำหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคมให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งโครงการดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายในการศึกษา และพัฒนา แนวทางการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับกลุ่มเปราะบางทางสังคม (กลุ่มความ หลากหลาย ทางเพศ กลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มเด็กและเยาวชนในสถานพินิจ) โดยสำนักงานฯ กำหนดให้มีการเสวนาวิชาการ “เหลื่อมล้ำ สู่ เสมอภาค: ความพิเศษของ กลุ่มเปราะบางทางสังคมที่ไม่ถูกละเลย” เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ของสังคมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการออกแบบและพัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ ที่ไม่ละเลย คนทุกกลุ่ม ตลอดจนกลุ่มเปราะบางทางสังคมเกิดการพัฒนาตนเองตามศักยภาพเฉพาะตน สามารถเติบโต เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาสังคมและประเทศชาติได้อย่างภาคภูมิใจ และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้มีหนังสือขออนุญาตให้นางพวงสุวรรณ พันธุ์มะม่วง ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านบึง และนางจันทน์ กิ่งไทรงาม ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านบึง เข้าร่วมการเสวนาวิชาการฯ ดังกล่าว

ในการนี้ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี จึงขอแจ้งให้ท่านทราบ และขอให้ท่าน และนางจันทน์ กิ่งไทรงาม ตำแหน่งครูชำนาญการพิเศษ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอบ้านบึง เข้าร่วมการเสวนาวิชาการฯ ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ณ สำนักงาน เลขาธิการสภาการศึกษา โดยขอให้ลงทะเบียนตอบรับ ผ่านทาง QR Code ภายในวันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๗ หรือ ส่งแบบตอบรับ กลับไปยัง สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ onec.part@gmail.com รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิบูลผล พร้อมมูล)

กลุ่มอำนวยการ

โทรศัพท์ ๐-๓๘๒๘-๗๑๔๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cbi_nfedc@dole.go.th

ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดชลบุรี

“เรียนดี มีความสุข”